

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 2 ตุลาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6307

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 31.46

Ad Value: 26,741

PRValue (x3): 80,223

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: BIZแย้มงบไตรมาส3สวย เปิด 'รพ.แคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา' วานนี้

BIZแย้มงบไตรมาส3สวย

● เปิด 'รพ.แคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา' วานนี้

วานนี้ BIZ ถูกขุดเปิดให้บริการ รพ.เฉพาะทางรักษาโรคมะเร็ง "แคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา" จ.ชลบุรี มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท พร้อมให้บริการเริ่มต้น 30 เดือน เดินหน้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชน ล่าสุดส่งชิงบไตรมาส 3/62 แจ่ม! หนุนรายได้ปีนี้โต 10%

นายสมพงษ์ ชินกิจทิฎานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลซิเนสออล-เม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความพร้อมเปิดให้บริการโรงพยาบาลแคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท โดยมีการเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ โรงพยาบาลดังกล่าว จะแบ่งการรักษาออกเป็น 2 ประเภท คือ การรักษาด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ รองรับผู้ป่วยพักค้างคืนจำนวน 30 เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่ม

ต้นที่ 1 เครื่อง "ตอนนี้บริษัทมีความพร้อมให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจ เนื่องจากมีความทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งทีมแพทย์ มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง รักษาได้ตรงจุด โดยคาดหวังว่าโรงพยาบาลดังกล่าว จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต" นายสมพงษ์ กล่าว

ด้านภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 3/2562 ยังอยู่ในทิศทางที่ดีและเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 664.69 ล้านบาท เนื่องจากมีงานในมือจำนวนมากที่ยังรอรับรายได้จากการส่งมอบงาน รวมทั้งยังเดินหน้าขยายตลาด

อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) กว่า 1,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่จากภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ซึ่งจะทยอยรู้ผลภายในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ คาดว่าน่าจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทเติบโตตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

ก่อนหน้านี้ นายสมพงษ์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแคนเซอร์โอลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยังได้รับการยกเว้นภาษี 8 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังยังมีทิศทางที่ดี ซึ่งจะทำให้ปีนี้บริษัทมีรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 664.69 ล้านบาท ■